

Số: /TB-UBND

Bảo Lâm, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Mã Gia Hãn, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, đồng chí Mã Gia Hãn, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Anh Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoa Văn Đạo, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBNDMTQ huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - thống kê các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ trình bày dự thảo Báo cáo kết quả chỉ số CCHC năm 2020 và các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2021; Báo cáo của Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC về kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC năm 2020 cấp xã, thị trấn; dự thảo Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2020 và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC huyện Bảo Lâm năm 2021; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020, được sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số CCHC năm 2020; kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của huyện đạt 73,79 điểm (xếp thứ 9/10 huyện, thành phố), giảm 7,21 điểm và giảm 2 bậc so với năm 2019; kết quả chỉ số CCHC cấp xã năm 2020 có 01 xã xếp loại tốt¹; 09 xã xếp loại khá², tăng 05 xã so với năm 2019³; 03 xã xếp loại trung bình⁴; điểm chỉ số CCHC năm 2020 của các xã, thị trấn tăng bình quân 3,0 điểm.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được kiện toàn, bước đầu hoạt động tương đối hiệu quả, có 12 đơn vị cấp huyện và 05 xã, thị trấn thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGATE), tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 97%.

Các TTHC được cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời đúng quy định; các TTHC mới công bố được niêm yết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải

¹ Xã xếp loại Tốt: Xã Thạch Lâm.

² Các xã xếp loại Khá: TT Pác Miều, Lý Bôn, Nam Quang, Quảng Lâm, Vĩnh Quang, Mông Ân, Nam Cao, Yên Thổ, Thái Sơn.

³ Các xã cải thiện thứ bậc (từ TB lên Khá): Vĩnh Quang, Mông Ân, Nam Cao, Yên Thổ, Thái Sơn.

⁴ Các xã xếp loại Trung bình: Thái Học, Đức Hạnh, Vĩnh Phong.

quyết TTHC cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyện. Niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận quy định về hành chính tại cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Nhiệm vụ CCHC chuyển biến còn chậm; một số lĩnh vực có cải thiện về điểm chỉ số nhưng chưa cao so với chỉ số CCHC chung cấp huyện; điểm chỉ số của các tiêu chí, tiêu chí thành phần của một số nhiệm vụ CCHC cấp huyện đạt thấp so với tiêu chí chung của tỉnh⁵; việc thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả, vẫn còn một số xã chưa triển khai Hệ thống một cửa điện tử hiện đại⁶; công tác tuyên truyền CCHC chưa được thường xuyên, chưa thực sự hiệu quả.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAO CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, để tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ phần đầu cải thiện thứ bậc điểm chỉ số CCHC năm 2021 của huyện (từ bậc 9/10 lên bậc 5/10 huyện, thành phố), UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Phòng Nội vụ

Thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành CCHC; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2021, Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 và Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2020 và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC huyện Bảo Lâm năm 2021.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với CBCCVC dôi dư do sắp xếp tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, CBCCVC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ,... theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Tổ chức triển khai đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức theo chỉ tiêu được giao. Năm 2021, phần đầu tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đạt trên 70%.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá, phân loại cán bộ CBCCVC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của

⁵Các nhiệm vụ đạt điểm chỉ số thấp: Hiện đại hóa hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông....

⁶ Các xã chưa triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử và không có hồ sơ phát sinh gồm: Thái Học, Thái Sơn, Nam Cao, Yên Thổ, Đức Hạnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong.

Chính phủ về đánh giá CBCCVC và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. Giao Tổ kiểm tra, giám sát của huyện tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, nhiều, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã bằng các hình thức phù hợp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu, thực hiện; rà soát, bổ sung danh mục TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; áp dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu TTHC.

Kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy như hiện nay; hướng dẫn các xã triển khai, ứng dụng có hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại VNPT-iGATE; đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trao đổi văn bản điện tử, nâng cao hiệu quả sử dụng chữ ký số; đảm bảo thực hiện nghiêm quy định, quy trình gửi, nhận, xử lý văn bản và lưu trữ văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

3. Phòng Tư pháp

Nâng cao chất lượng xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của cấp huyện, cấp xã, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản có nội dung trái pháp luật, chồng chéo hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND huyện, đảm bảo 100%

VBQPPL của huyện được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính khả thi, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền lương, BHXH theo quy định hiện hành; thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2016 của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí tài chính đối với đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, cân đối kinh phí thực hiện CCHC của huyện, UBND các xã, thị trấn; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công.

Chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế sử dụng tài sản công theo quy định. Có tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên để tăng thu nhập cho CBCCV, người lao động.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi công việc; rà soát hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý hành chính nhà nước.

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền khác về CCHC bằng các hình thức như: tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tọa đàm, facebook, zalo, sân khấu hóa, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về CCHC....

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực CCHC thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; cử công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa

cấp huyện. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

UBND các xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế của đơn vị năm 2020, cải thiện chỉ số CCHC năm 2021. Đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu, gắn chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, để người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 để các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND: LĐVP, các CV;
- Công an huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Văn Bận